

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TAM ĐƯỜNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TNMT

Tam Đường, ngày tháng năm 2020

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số
33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ
tướng Chính phủ

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND xã các xã, thị trấn.

Căn cứ Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa;

Căn cứ Công văn số 1799/UBND-KTN ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ,

UBND huyện Tam Đường đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn

Tổ chức phổ biến, quán triệt và thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa (*Có sao gửi Chỉ thị và Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ kèm theo*).

Tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng việc giảm thiểu chất thải nhựa; hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần (bao gồm túi ni lông khó phân hủy, bao gói nhựa thực phẩm, chai lọ nhựa, ống hút, ống hộp đựng thực phẩm...); không sử dụng băng rôn, khẩu hiệu, chai, cốc, bát đĩa nhựa... dùng một lần tại công sở và trong các hội nghị, hội thảo, cuộc họp, các sự kiện khác; ưu tiên lựa chọn các sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường.

Thực hiện phân loại rác thải tại nguồn ngay tại công sở, bố trí thùng rác để phân loại rác thải tại cơ quan, đơn vị; chất thải nhựa và các chất thải khác có thể tái chế không được để lẫn với các chất hữu cơ; khuyến khích xây dựng và thực hiện các mô hình kiểu mẫu để làm cơ sở nhân rộng trên địa bàn huyện.

Thực hiện truyền thông, tập huấn nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị về phân loại, thu gom, giảm thiểu chất thải nhựa;

UBND các xã, thị trấn chủ trì phối hợp các tổ chức, cá nhân có liên quan vận động người dân hạn chế hoặc không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần để bảo vệ môi trường; Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải, rác thải nhựa trên các sông, suối, ao hồ; khuyến khích các hoạt động sản xuất kinh doanh thân thiện với môi trường.

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

Cung cấp các tài liệu tuyên truyền cho các cơ quan, ban, ngành của huyện và UBND các xã, thị trấn.

Đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các cơ quan, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn tham mưu UBND huyện báo cáo UBND tỉnh đảm bảo thời gian quy định.

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về UBND huyện qua phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày **05/12/2020** để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT. UBND huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Sứng